

ทายใจ....จากหมายเลขที่คุณชอบ

นำเสนอเมื่อ : 7 ธ.ค. 2552

หมายเลขที่คุณชอบ ก็สามารถทายใจคุณได้นะ....แม่นหรือไม่...ก็ลองดู

บริษัทของคุณจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปี
ระหว่างชายกับหญิงและบังเอิญคุณมีสิทธิ์ได้เลือกถ้วย คุณจะสวมเสื้อเบอร์ใดลงแข่ง
เสื้อที่เหลืออยู่นั้นมีหมายเลขระหว่าง 1-9

คุณคิดว่าคุณจะเลือกเสื้อหมายเลขใด?

(ขอให้คุณเลือกหมายเลขที่ชอบจริงๆ
อย่าเลือกเพียงเพราะหมายเลขเป็นหมายเลขประจำของดาราฟุตบอลที่คุณโปรดปรานสุดหัวใจ)

^o^

^o^

^o^

^o^

เฉลย

เลือกเสื้อหมายเลข 1

ความคิดความอ่านของคุณค่อนข้างเด่นชัด คุณไม่ใช่คนที่จะมานั่งลังเลเพราะแค่ความคิดของคนอื่น
คุณกล้าทำอย่างที่ตนคิด รักอิสระ เกลียดการควบคุมบงการ แต่ชอบเจ้ากี้เจ้าการ ชอบให้คนนับถือยกย่อง ชี้ใจน้อย
โกรธง่ายโมโหง่าย แต่ถ้าเอาอกเอาใจดีๆ ก็หายเร็ว

เป็นคนมีความคิดริเริ่มเป็นหนึ่งเสมอ

เลือกสื่อหมายเลข 2

คนที่เลือกสื่อเบอร์ 2 เป็นคนที่มีความคิดในเชิงจินตนาการสูงเป็นพิเศษ ในตัวมีทั้งความอ่อนโยนและความแกรงกล้าผสมผสานกันอย่างน่าทึ่ง มีความเป็นนักคิดและนักบริหาร มีความรู้แมนติกพอตัว เป็นคนเด็ดขาด มั่นคง มักมองการณ์ไกล ฉลาดรอบคอบ ชอบเป็นผู้นำ เก็บความลับเก่ง คิดเก่งกว่าปฏิบัติ รักความสงบเงียบ

เลือกสื่อหมายเลข 3

ถ้าคุณเลือกเบอร์นี้ ก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งไม่น้อยเลยนะ แต่ด้วยความที่มีหัวใจและวิญญาณเป็นสายลม คุณก็เลยค่อนข้างจะทำตัวลอยไปตามลมและตามแต่ใจตัวเองอยู่เสมอ คุณเป็นคนใฝ่รู้ รักเพื่อน ใจอ่อน ไม่ค่อยมีพิษภัยกับใคร ในความคิดและจิตใจของคุณมีแต่ความรื่นเริงสุขสันต์มากกว่าความเครียด

เลือกสื่อหมายเลข 4

คนที่ชอบหมายเลข 4 นี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคิดอ่านอยู่ในระดับไม่ธรรมดาเลย ความคิดของคุณค่อนข้างก้าวล้ำนำยุคและซับซ้อนลึกซึ้งเกินกว่าใครจะเข้าใจได้ง่ายๆ คุณเป็นคนค่อนข้างแปลกแยก ปากร้ายปากคม ผู้คนเข้าใจคุณยาก มักทำในสิ่งเหนือความคาดหมายเสมอ หยิ่งตระหนงไม่น้อย ซางคิด ซางเครียด ไม่ชอบวุ่นวายกับใคร

เลือกสื่อหมายเลข 5

ถ้าคุณเลือกหมายเลข 5 แสดงว่าคุณสามารถนำความคิดอ่านมาถ่ายทอดเป็นคำพูดหรือการเขียนได้ดี คุณเป็นคนรอบรู้ ใหว่พริบปฏิภาณเป็นเลิศ กลาเสียงกลาลุย ซางคิดซางวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆรอบซาง คุณเป็นคนเบื่อง่าย อ่อนไหวง่าย ชอบความโดดเด่น มีเสน่ห์ต่อคนทั่วไป เป็นได้ทั้งคนแสนสุขและแสนเครียด

เลือกสื่อหมายเลข 6

ถ้าคุณเลือกเบอร์ 6 แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดในเชิงศิลปะค่อนข้างสูง อารมณ์และความคิดของคุณละมุนละไมเป็นได้ทั้งเปลวไฟและสายฝน คุณมีความรักในธรรมชาติ โรแมนติกรสนิยมดี ถือเกียรติถือศักดิ์ศรี ถือเงียบ มีเสน่ห์ อารมณ์ปรวนแปรง่าย มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวสูง ใฝ่รู้ ใญ่บุญ และมองโลกในแง่ดี

เลือกสื่อหมายเลข 7

คนที่เลือกเบอร์ 7 แสดงว่าเป็นคนมีความคิดที่กว้างไกล มีหลักการเด่นชัด ไม่ชอบทำอะไรตามกระแส คุณไม่ชอบเรื่องไร้สาระ สายตาคูคมกล้าซางของคุณมีแต่จะมองไปซางหนอยางมุ่งมั่น แน่วแน มีความเป็นผู้นำทำอะไรไม่เหมือนใคร ชอบความแตกต่าง ชอบทำบุญ

รักทะเล-สายน้ำ มักให้คำแนะนำที่ดี สนใจเรื่องลึกลับ รักความเป็นส่วนตัวสูง

เลือกสื่อหมายเลข 8

ถ้าคุณเลือกเบอร์ 8 แสดงว่าคุณมีความคิดที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบมาก แต่ไม่ชอบคนชอบโอ้อวดความคิดตน ในทางตรงข้ามคุณจะชอบอยู่สงบๆตามลำพัง ไม่ใช่คนช่างเจรจา แต่ชอบเป้าหมายอันสูงไกลไว้ในใจเสมอ คุณมีความอดทนสูง ไม่บಾಯ ฉลาด สุขุมรอบคอบ จัดการเก่งแก้ปัญหาเก่ง พลังใจเข้มแข็ง แต่มักเหงาเล็กๆ

เลือกสื่อหมายเลข 9

คนที่เลือกหมายเลข 9 มักเป็นคนที่มีความคิดเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่นสูง

บางครั้งอาจดูเป็นคนหัวดี แต่จริงๆแล้วแสวงหาการยกย่องยอมรับจากคนรอบข้างเสมอ คุณเป็นคนจริงจัง รักสนุก ซึ่งอนขี้น้อยใจน้อย ไม่โกรธใครนาน มักตัดสินใจเหมือนเด็กๆที่เอาแต่ใจตนเอง เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวปัญหา มีความรอบรู้ และเจ้าชู้มาก

ที่มา toffee.exteen.com/20051118/entry